



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

เรื่อง

1. รอดตัว!ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พุ่ง
2. เกษตรฯเร่งขับเคลื่อนงานพัชรสุธาخانอนุรักษ์พัฒนาอาชีพเกษตรกรลดผล...
3. กรมชลฯรับมือน้ำช่วงฝนตกต่อเนื่อง
4. ชลประทานเร่งจัดหางบซ่อมคันคลองส่งน้ำที่เมืองพัทลุง
5. ชีวปี'ตลาดกัญชา' พุ่งแตะ5หมื่นล้าน สร้างรายได้ไร้ละล.
6. กองทุนปฏิรูปที่ดินเห็นชอบใช้งบประมาณปี2566วงเงิน4พันล้าน
7. ภาพข่าว: อบรม
8. ไม่ขวางมิลค์บอร์ดขึ้นราคา
9. คอลัมน์: เกษตรวันนี้
10. ภาพข่าว: ลงแขก

สื่อ

- ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
แนวหน้า
แนวหน้า
แนวหน้า
มติชน
แนวหน้า
เดลินิวส์
เดลินิวส์ (เดลินิวส์)
เดลินิวส์
สยามรัฐ

รอดตัว!ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พุ่ง

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน และประธาน คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกัน รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติไม่ จ่ายเงินชดเชยส่วนต่างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ งวดที่ 9 ที่จะจ่ายให้เกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.64-31 พ.ค.65 และระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย.-19 ก.ค.65 ตามโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 64/65 หลังจากพิจารณาแล้วพบว่า ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ยังคงสูงกว่าราคาประกัน

“ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ย ความชื้นไม่เกิน 14.5% งวดที่ 9 อยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 11.90 บาท สูงกว่าราคา รับประกันที่กำหนด กก.ละ 8.50 บาท หรือสูงกว่าราคาประกันถึง กก.

ละ 3.40 บาท ส่งผลให้รัฐบาลไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างรายได้ให้ กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้ว 9 งวดติดต่อกัน หลังราคาเกณฑ์ กลางอ้างอิงยังคงสูงกว่าราคาประกัน”

ส่วนการกำหนดราคาอ้างอิง คณะอนุกรรมการฯได้ใช้ราคารับ ซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นไม่เกิน14.5% ของกรมการค้าภายในเฉลี่ย ย้อนหลัง 30 วัน โดยถ่วงน้ำหนักราคาตามปริมาณผลผลิตรายจังหวัด ที่ออกสู่ตลาดรายเดือนในเดือนที่กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง จาก จังหวัดที่มีปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุด 10 อันดับแรกตาม ข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา น่าน ตาก และเลย อย่างไรก็ตาม โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 64/65 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้ ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 25 ต.ค.64 ในกรอบวงเงิน 1,863 ล้านบาท.



ขับเคลื่อน : นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชาอนุรักษ์ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรลดผลกระทบจากภัยช้างป่าและตรวจเยี่ยมโครงการฯ

เกษตรฯเร่งขับเคลื่อนงานพัชรสุธาคชาอนุรักษ์พัฒนาอาชีพเกษตรกรลดผลกระทบจากช้าง

นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชาอนุรักษ์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชาอนุรักษ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่ตลาดร้อยไร่ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อมูลความต้องการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรเพื่อลดผลกระทบจากภัยช้างป่า รวมทั้งปัญหา อุปสรรคของเกษตรกรในหมู่บ้านคชาอนุรักษ์ และหมู่บ้านขยายผล 9 หมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบูรณาการกำหนดแผนปฏิบัติงานการขับเคลื่อนโครงการพัชรสุธาคชาอนุรักษ์

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ เป็นไปตามความต้องการของชุมชน

ทั้งนี้ อ.ท่าตะเกียบ มีพื้นที่การเกษตร 308,708 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.56 ของพื้นที่ทั้งหมด มีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากช้างป่า 473 ไร่ เกษตรกร 150 ราย โดย อ.ท่าตะเกียบ มีหมู่บ้านที่ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านคชาอนุรักษ์ ได้แก่ บ้านคลองมะหาด และมีหมู่บ้านขยายผลในพื้นที่อีก 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านอ่างเตย บ้านเนินน้อย บ้านน้อยนาดี และบ้านเนินกระบอก ที่ผ่านมามีการป้องกันและแก้ปัญหาช้างป่า โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งปรับเปลี่ยนและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

จากนั้นรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ของ จ.ฉะเชิงเทรา ในพื้นที่แปลงใหญ่โคขุน ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ ด้วย

กรมชลฯรับมือน้ำช่วงฝนตกต่อเนื่อง

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำรวมกัน 41,870 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) คิดเป็นร้อยละ 55 ของความจุอ่างฯ ยังสามารถรับน้ำได้อีก 34,415 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 9,953 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 40 ของความจุอ่างฯ สามารถรับน้ำได้อีก 14,918 ล้าน ลบ.ม. ภาพรวมสถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามแผนที่วางไว้

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า

จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จึงได้กำชับไปยังโครงการชลประทานทั่วประเทศ ให้บริหารจัดการน้ำอย่างประณีต เพื่อให้การบริหารน้ำท่าเกิดประโยชน์สูงสุด เน้นย้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและรักษาระบบนิเวศ ต้องเพียงพอตลอดทั้งปี ตามข้อสั่งการของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ โดยควบคุมปริมาณน้ำในอ่างฯ ให้อยู่เกณฑ์ควบคุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงการบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่ให้

เกษตรกรสามารถเพาะปลูกข้าวได้อย่างทั่วถึง และเตรียมพร้อมรับมือน้ำหลากที่อาจเกิดขึ้น หมั่นกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำจัดผักคตชวาไม่ให้ไหลไปสะสมในแม่น้ำสายหลัก และขอให้สำรวจพื้นที่ก่อสร้างที่มีน้ำไหลผ่าน ให้จัดทำทางเบี่ยงน้ำให้สามารถไหลผ่านพื้นที่ก่อสร้างได้เท่ากับปริมาณน้ำที่เคยไหลผ่านเดิม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเมื่อมีสถานการณ์วิกฤตน้ำมาก รวมทั้งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

ชลประทานเร่งจัดทางบซ่อม คันคลองส่งน้ำที่เมืองพัทลุง

นายโอฬาร ทองขาวเมือก ผอ.โครงการชลประทานพัทลุง สำนักงานชลประทานที่ 16 ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ำ ที่ใช้เป็นเส้นทางในการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงเส้นทางสัญจรของราษฎรในพื้นที่ ต.หวนโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร หลังจากมีสภาพชำรุดเสียหายจากรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดที่ถนนจะรับน้ำหนักได้ โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พบว่าถนนคันคลองดังกล่าวคือ ถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC2 (กวนกฏ) โดยโครงการชลประทานพัทลุง ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนดังกล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้เมื่อปี 2562

ทั้งนี้ ในปัจจุบันพบว่าสภาพผิวจราจรชำรุดเสียหายเป็นช่วงๆ ตลอดความยาวถนน โดยโครงการชลประทานพัทลุง อยู่ระหว่างเสนอแผนงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี 2565 ตามแผนงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในฤดูฝนปี 2565 และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 เพื่อซ่อมแซมถนนคันคลองดังกล่าวให้สามารถกลับมาใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัยต่อไป

ชีวปี 'ตลาดกัญชา' พุ่งแตะ 5 หมื่นล้าน สร้างรายได้ไร้ละล.

กัญชา-กัญชงสุดพีค คาดใน 3 ปี มูลค่าตลาดแตะ 5 หมื่นล้าน สร้างรายได้เฉลี่ยไร้ละล. (อ่านต่อหน้า 12)

ต่อจากหน้า 1

ตลาดกัญชา

คาด 3 ปี มูลค่ากัญชากัญชงแตะ 5 หมื่นล.

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ และธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจทัศนคติของประชาชนต่อนโยบายกัญชาเสรี พบว่าขณะนี้อัตราการขยายตัวของผู้ปลูก ผู้ค้า และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง สูงขึ้นต่อเนื่อง โดยประเมินว่าอุตสาหกรรมกัญชา กัญชง ปี 2565 จะมีมูลค่าตลาด 28,055 ล้านบาท และจะยังขยายตัวต่อเนื่อง 3 ปี คาดว่าปี 2568 มูลค่าตลาดเพิ่มเป็น 42,851 ล้านบาท และอาจถึง 50,000 ล้านบาท

จากข้อมูลทางวิชาการ สำหรับพื้นที่ปลูก คาดว่าปี 2565 พื้นที่ปลูกพืชกัญชงจะมีประมาณ 7,268 ไร่ จากก่อนมีนโยบายกัญชาเสรีอยู่ที่ 4,845 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชกัญชาประมาณ 305 ไร่ จาก 110 ไร่ สร้างรายได้ต่อไร่ 8 แสนบาทถึง 1.2 ล้านบาท หรือเฉลี่ยไร้ละล. 1 ล้านบาท/ปี สูงกว่าการปลูกพืชทางเศรษฐกิจอื่นๆ หลายชนิด เช่น ปลูกข้าว เฉลี่ยมีรายได้ 1.0-1.5 หมื่นบาทต่อไร่ต่อปี

“ยังไม่สามารถประเมินได้ว่าการแก้ปลูกกัญชง กัญชา จะถึงจุดอิ่มตัวเมื่อไหร่ เพราะต้องติดตามเรื่องความต้องการใช้แท้จริง และคุณภาพของสารที่ผลิตได้ ซึ่งในขณะนี้ส่วนใหญ่ความนิยมของตลาดผู้ผลิตและผู้ค้าผลิตภัณฑ์ยังเป็นการปลูกระบบปิดที่มีการควบคุมอุณหภูมิ และใช้พันธุ์ยุโรปและสหรัฐเป็นหลัก ซึ่งยังเป็นประเด็นใหม่ที่ยังต้อง

ติดตามทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น” นายธนวรรธน์กล่าว

คำค้นกัญชาไทยติดอันดับ 1 โลก

นายธนวรรธน์กล่าวต่อว่า จากการสำรวจกระแสค้นหาเกี่ยวกับกัญชาในโซเชียลในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม-4 กรกฎาคม 2565 จากจำนวน 169,003 ข้อความ ซึ่ง 73% เป็นชาย และช่วงอายุ 18-24 ปีมากที่สุด พบว่าแนวโน้มค้นหาทั่วโลกมีแนวโน้มสม่ำเสมอในช่วง 80% มาโดยตลอด จนกระทั่งก่อนวันปลดล็อกกัญชาในวันที่ 8 มิถุนายน ปริมาณการค้นหาเกี่ยวกับกัญชาในประเทศไทยพุ่งติดอันดับ 1 ของโลก จากเดิมอันดับ 15 ของโลก ซึ่งเป็นการค้นหาทั้งผู้ซื้อและผู้ใช้ โดยความสนใจกับข้อความเชิงบวกส่วนมากจะเป็นเรื่องของการรักษาโรค ประโยชน์ทางการแพทย์ และโอกาสทางธุรกิจ ส่วนข้อความเชิงลบจะเป็นเรื่องอาการเมากัญชาโทษของกัญชา และไม่มีกรรมควบคุมกัญชา

นายธนวรรธน์กล่าวว่า สำหรับผลสำรวจทัศนคติของประชาชนต่อนโยบายกัญชาเสรีระหว่างวันที่ 5-15 กรกฎาคม พบว่า 78.2% ระบุว่าไม่เคยใช้เลย และ 41.7% เห็นด้วยกับการเปิดเสรี แต่ใช้เฉพาะทางการแพทย์ และใช้เฉพาะสันตนาการ โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าการใช้กัญชาควรอยู่ในความดูแลของผู้ที่มีความรู้ เชี่ยวชาญ ตามมาด้วยควรมีบทลงโทษอย่างรุนแรงกับการใช้ผิดกฎ และกำหนดขอบเขตการใช้ให้ชัดเจน และใช้เพื่อบรรเทาหรือบำบัดโรค ทั้งนี้ กลุ่มสำรวจได้มีข้อเสนอแนะนี้ ควรให้ความรู้ สร้างความตระหนักถึงผลดีและผลเสียทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ควรกำหนดปริมาณการบริโภค และการใช้ที่ชัดเจน ควรมีการกำหนดกลุ่มอายุในการใช้ ควรกำหนดสถานที่ในการใช้ ควรมีมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา หรือมณฑลโทษที่เพียงพอ ควรเร่งพัฒนานวัตกรรมที่ใช้ในการตรวจสอบว่ามีส่วนที่ไม่ดีของกัญชาเกินกว่ามาตรฐานหรือไม่

'ตรีษฐ' ย้ำทุกร.ร.ต้องปลดล็อกกัญชา

น.ส.ตรีษฐ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงกรณีนักเรียนที่ จ.ลำปาง ลักลอบนำกัญชาเข้าไปขายในโรงเรียนว่า ศธ.ได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถาน

ศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัด และในกำกับของ ศธ.ตั้งแต่มีการปลดล็อกกัญชาแล้ว และได้ย้ำมาตลอดว่าสถานศึกษาต้องปลดล็อกกัญชา กรณีที่เกิดขึ้นที่ จ.ลำปาง ได้กำชับว่าจะต้องไม่เกิดขึ้นอีก ขณะเดียวกันทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือด้วย ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือชุมชน

ด้านนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พยายามสื่อสาร และทำความเข้าใจว่ากัญชง กัญชาก็เหมือนนุหรี แม้จะไม่ผิดกฎหมายแต่มีความผิดได้ เพราะระเบียบของโรงเรียนมีข้อห้ามอยู่ ซึ่งขณะนี้ทุกโรงเรียนพยายามสื่อสารทำความเข้าใจ เพราะต้องยอมรับว่าเดิมอาจมีปัญหาคความไม่เข้าใจว่ากัญชาเสรี คือไม่ใช่เสรีกัญชาทั้งหมด แต่เป็นเสรีทางการแพทย์ ซึ่งการใช้กัญชายังต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์หรือการใช้เพื่อการศึกษาวิจัย แต่คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจจึงต้องสื่อสารทำความเข้าใจให้มากขึ้น

เชียงใหม่ รมรณรงค์เข้มข้น

นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงการแพร่ระบาดกัญชาในโรงเรียนหรือสถานศึกษา ว่ากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้กำชับเรื่องนี้อย่างเข้มงวด เพราะกัญชาถือเป็นสิ่งเสพติดเช่นเดียวกับเหล้าและนุหรี ดังนั้น สถานศึกษาต้องเป็นเขตปลอดสิ่งเสพติด พร้อมให้ผู้บริหารสถานศึกษารณรงค์ป้องกันและให้ความรู้นักเรียนและเยาวชนถึงประโยชน์ที่ใช้ในการรักษาทางการแพทย์และโทษต่อร่างกาย หากใช้กัญชาเพื่อใช้รักษาต้องอยู่ในกรณีวินิจฉัย หรือดุลพินิจของแพทย์เท่านั้น

“ได้ย้ำและกำชับสถานศึกษาทุกแห่งให้เป็นเขตปลอดสิ่งเสพติด อบรมทุกประเภท โดยเฉพาะสถานศึกษาระดับ ม.ปลาย หรืออาชีวะ เนื่องจากเป็นเยาวชนที่อยู่ในวัยศึกษาค้นคว้า อยากรู้ อยากลอง เพราะเข้าถึงสื่อโซเชียลมีเดียได้ง่าย จำเป็นต้องสื่อสารและให้ความรู้เชิงวิชาการอย่างถูกต้อง พร้อมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อห่างไกลสิ่งเสพติด อาทิ กีฬา ดนตรี ศิลปะ นันทนาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยี จิตอาสา” นางยุพินกล่าว

น.ร.ขายกัญชาลาออกแล้ว

ที่โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าว

รายงานข่าว ตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเข้าโรงเรียน ทางโรงเรียนได้มีมาตรการตรวจสอบกระเป๋าของเด็กนักเรียนเพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่อาจจะนำเข้ามาถึงโรงเรียน หลังเกิดกรณีนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ลักลอบนำกัญชาแห้ง น้ำมันกัญชา ใบกัญชาสด และน้ำที่สกัดจากกัญชา เข้ามาจำหน่ายในโรงเรียน โดยเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม นายเนเรศวร์ฤทธิ์ อุบลศรี นายอำเภอห้างฉัตร พร้อมด้วย พ.ต.อ.ฤกษ์ชัย แสงสว่าง ผู้กำกับการ สภ.ห้างฉัตร ได้เข้าพบ นายใจชาย ปุณณะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา คณะผู้บริหารโรงเรียนและครู เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน หลังจากเกิดเรื่องโรงเรียน ได้ดำเนินการตามระเบียบ โดยผู้ปกครองของเด็กได้ให้นักเรียนหญิงคนดังกล่าวลาออก ย้ายไปเรียนที่อื่นแล้ว สำหรับพฤติกรรมนำกัญชามาจำหน่ายจะเป็นการขายเฉพาะในกลุ่ม 4-5 คนเท่านั้น ไม่ได้ซื้อขายกันทั้งโรงเรียน อย่างไรก็ตาม หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวจนเป็นข่าวโด่งดังทำให้ครูและนักเรียนตื่นตัวช่วยกันป้องกันและสอดส่องดูแล ไม่เพียงแต่เรื่องกัญชาเท่านั้น แต่รวมถึงปัญหายาเสพติดและสิ่งของแปลกปลอมต่างๆ ด้วย

ใช้กัญชาเกินขนาดอาการยั้งหนัก

ที่ จ.ชัยภูมิ ผู้สื่อข่าวรายงานกรณีพบผู้ใช้กัญชาเกินขนาดถูกห้ามส่งโรงพยาบาล 3 ราย โดย 2 รายแรกอยู่ในพื้นที่ อ.ภูเขียว นำกัญชามาสูบเกินขนาดทั้งวันทั้งคืนจนเกิดอาการตัวเกร็ง ตาค้าง และชักกระตุกรุนแรง ญาติได้พาเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลภูเขียว ล่าสุดมีอาการดีขึ้นแล้วแต่ยังต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการอีกระยะ และอยู่ในความดูแลของแพทย์ใกล้ชิด เนื่องจากเกรงความเสี่ยงชักเกร็งรุนแรงจนเสียชีวิตได้ ส่วนอีกรายเป็นรายที่ 3 อยู่ในพื้นที่ อ.จัตุรัส ยังมีอาการหนักกว่า 2 รายแรก เพราะมีประวัติเป็นผู้ป่วยทางจิตประสาทเดิมอยู่แล้ว รับประทานอาหารที่มีส่วนผสมกัญชามากเกินไป ทำให้เกิดอาการหิวแหว่ อาการประสาทหลอนกำเริบ นำตัวเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลจัตุรัส ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

กรมศุลกากรเตือนนำเข้ากัญชา

นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านระบบ

ควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร กล่าวว่า แม้กัญชากัญชาจะไม่ใช่ยาเสพติดแล้ว แต่หากมีการนำเข้า ผู้นำเข้าจะต้องผ่านพิธีการทางศุลกากรและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงประกาศของกรมวิชาการเกษตรที่ออกประกาศควบคุมนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชา ควบคุมป้องกันโรคและแมลงศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์อย่างเข้มงวด ที่ผ่านมามีการลักลอบนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชาและต้นกล้ากัญชาจำนวนมาก โดยเฉพาะตามตะเข็บชายแดนไทย หากนำเข้ามาโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร หรือนำเข้ามาโดยผ่านพิธีการศุลกากร แต่ไม่มีใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำเข้าอาจได้รับโทษตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 กล่าวคือ กรณีแรก หากนำเข้าโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร ถือเป็นความผิดฐานลักลอบหนีศุลกากร มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 เท่าของราคาของรวมอากร

นายชัยยุทธกล่าวว่า กรณีที่สอง หากนำเข้าเข้ามาโดยผ่านช่องทางศุลกากร แม้ปัจจุบันกัญชาจะถูกปลดจากการเป็นยาเสพติดแล้ว แต่ยังคงคำนึงถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องคือ พ.ร.บ.พันธุ์พืช 2518 และ พ.ร.บ.กักพืช 2507 ดังนั้น กัญชาก็ถือเป็นสินค้าควบคุมการนำเข้า หากไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือได้รับอนุญาตก่อน อาจเป็นความผิดฐานหลีกเลี่ยงข้อห้าม ข้อจำกัด ตาม พ.ร.บ.ศุลกากร มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท

นายชัยยุทธกล่าวว่า หากนำกัญชาออกนอกประเทศซึ่งประเทศเหล่านั้นยังกำหนดให้กัญชายังเป็นพืชที่ผิดกฎหมาย อาทิ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย อาจมีโทษทั้งจำทั้งปรับ หรือโทษสูงสุดคือประหารชีวิต จึงขอให้ศึกษากฎหมายของต่างประเทศให้ดีกว่า

กองทุนปฏิรูปที่ดินเห็นชอบ ใช้งบประมาณปี2566วงเงิน4พันล้าน

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.ค.) ครั้งที่ 4/2565 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 วงเงิน 4,100 ล้านบาท เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารเงินกองทุนฯ โดยแบ่งเป็นรายจ่ายหมุนเวียน เช่น การจัดหาที่ดิน สิ้นเชื่อพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้เกษตรกร สิ้นเชื่อตามนโยบาย เงินค้ำประกันสินเชื่อ ธ.ก.ส.และรายจ่ายขาด เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดหาที่ดิน โครงการพัฒนาศักยภาพพื้นที่และการผลิต โครงการพัฒนาแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559

นอกจากนี้ ยังอนุมัติโครงการก่อสร้าง

ห้องสูงทรงกลมแป้น พร้อมระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน แปลงเกษตรกรสหกรณ์ประชาชน 4 ภาค จ.เพชรบุรี 3 แห่ง ใน ต.กัลป์หลวง และ ต.เขากะปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เป็นเงิน 4,822,500 บาท โดยเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับทิศทางการดำเนินงานของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปีงบประมาณ 2566 นั้น ด้านการจัดหาเงินทุน เน้นการเพิ่มรายได้เข้ากองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน เช่น บูรณาการร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการเพิ่มช่องทางทางการเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรในการชำระหนี้ให้แก่ ส.ป.ก.การเพิ่มแหล่งเงินทุนสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกร โดยการส่งเสริม

ให้เกษตรกรใช้เอกสารสิทธิที่ได้รับจากการปฏิรูปที่ดินไปเป็นหลักประกันหนี้เงินกู้ ธ.ก.ส. เป็นต้น

เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวอีกว่า กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้นเน้นการใช้จ่ายเพื่อดำเนินงานตามภารกิจ เช่น การจัดซื้อที่ดินเอกชนเพื่อจัดสรรให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน หรือมีเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และได้ขึ้นทะเบียนขอรับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก.ด้านการพัฒนาอาชีพและรายได้ สนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาศักยภาพพื้นที่และการผลิตเพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการประกอบอาชีพเกษตรกร โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน แหล่งน้ำ อาคารแปรรูปผลผลิต อาคารอเนกประสงค์ให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ เอื้ออำนวยและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน



✎ **อบรม...**นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผอ.สวก. 4 ขอนแก่น เป็นประธานเปิดเวทีถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ทำเกษตรแบบไร้นาสวนผสม โดยมีนายสมคิด ผลานิลวงศ์ เกษตรกรดีเด่นระดับเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยากร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย (แสนรักฟาร์ม) หมู่ 8 ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ไม่ขวางมิลค์บอร์ดขึ้นราคา

นายวัฒนศักดิ์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยหลังได้หารือกับชมรมโคนมสหกรณ์แห่งประเทศไทยที่เดินทางมากระทรวงพาณิชย์ว่า ทางชมรมโคนมสหกรณ์แห่งประเทศไทยแสดงความเป็นห่วงว่ากระทรวงพาณิชย์จะไม่ยินยอมให้ออกมิลค์ขึ้นราคาน้ำนมดิบ ตามมติของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) ซึ่งกระทรวงฯ ชี้แจงว่าไม่ได้ขัดขวางมติของมิลค์บอร์ดยังคงเดินหน้าตามเดิม ซึ่งขั้นตอนขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของ กรม. มีมติออกมาพร้อมปฏิบัติตาม

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ต้องดูแลราคาสินค้าปลายทางที่มีผลกระทบต่อประชาชน เช่น นมขวด นมกล่อง ซึ่งเบื้องต้นได้ขอความร่วมมือให้ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมชนิดต่าง ๆ ตรึงราคาไปก่อน ในช่วงที่ต้นทุนการรับซื้อน้ำนมดิบยังเท่าเดิม แต่ขณะเดียวกัน กรมฯ ต้อง

ดูให้ผู้ผลิตผู้จำหน่ายอยู่ได้ ภายใต้นโยบาย วิน-วิน โมเดล ดังนั้นการพิจารณาให้สินค้าใดขึ้นราคาได้หรือไม่นั้น ต้องดูข้อมูลหลายส่วนประกอบกัน และพิจารณาสินค้าเป็นราย เช่น ขนาด ชนิด ยี่ห้อ จะไม่อนุญาตให้ขึ้นราคาเหมือนกันทั้งหมด เพราะต้นทุนสินค้าแต่ละชนิดก็มีความแตกต่างกันอยู่ ซึ่งเมื่อกรมฯ ได้ชี้แจง ที่น้องเกษตรกรก็มีความเข้าใจตรงกัน และไม่มีเท้านมทิ้งแต่อย่างใด

นายชัยฤทธิ์ จำเริญ ประธานชมรมโคนมสหกรณ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า หลังจากกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงก็ทำให้พวกเราได้รับฟังชัดเจนมากขึ้น ว่าข่าวที่ออกไปนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเกษตรกร โดยกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้คิดขัดขวางกระบวนการขึ้นราคาน้ำนมดิบในราคา 2.25 บาท ที่ได้มีมติออกมาแล้ว ก็ยังเป็นราคาที่เกษตรกรต้องแบกรับต้นทุนในส่วนของการค้าอาหาร ค่าน้ำต่าง ๆ.

เกษตรวันนี้.....● กองส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน
ได้คัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชล
ประทานดีเด่น เป็นประจำปี 2565 เพื่อส่ง
เสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ
กับกรมชลประทาน ในรูป
แบบองค์กรผู้ใช้น้ำชล
ประทาน เพื่อขับเคลื่อน
การบริหารจัดการน้ำชล
ประทานร่วมกันระหว่าง
สมาชิกให้เพียงพอต่อการ
เกษตรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
.....● ถ้าสุดการคัดเลือก ระดับกรม
(รอบคัดเลือก) สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำ
ชลประทานผ่านการคัดเลือกระดับสำนักงาน
ชลประทานในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ กลุ่ม
บริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำแม่เมย

จังหวัดลำพูน โครงการชลประทานลำพูน
สำนักงานชลประทานที่ 1 กลุ่มบริหารการ
ใช้น้ำชลประทานหน่วยส่งน้ำที่ 6 จังหวัด
เชียงราย.....● โครงการส่งน้ำและบำรุง
รักษาแม่ลาว สำนักงานชลประทาน
ที่ 2 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ 6.0R
ร่วมใจสามัคคี จังหวัดพิษณุ
โลก โครงการส่งน้ำและบำรุง
รักษานเรศวร สำนักงาน
ชลประทานที่ 3 และกลุ่ม
บริหารการใช้น้ำชลประทาน
ฝายแม่อิน (อ่างเก็บน้ำแม่
มอก) จังหวัดสุโขทัย โกร
งการชลประทานสุโขทัย สำนักงาน
ชลประทานที่ 4 ในส่วนของภาคอื่น ๆ จะมี
การคัดเลือกอีกครั้งในวันที่ 20 กรกฎาคม
และช่วงวันที่ 26- 27 กรกฎาคม 2565 ที่จะ
ถึงนี้ต่อไป.....● นายทะล่ำปัส





ลงแขก...สุภาพร สลัษศรี ประธานสภาอบจ.ยโสธร ร่วมกับประชาชนสืบสานประเพณีลงแขกดำนาตามวิถีชีวิตของชาวยโสธรที่ถือปฏิบัติกันมาแต่บรรพบุรุษเป็นการช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกันของคนในหมู่บ้าน หรือชุมชน เป็นการสร้างความสามัคคีกัน โดยโครงการลงแขกดำนาในครั้งนี้ทางอำเภอทรายมูล จ.ยโสธร ได้จัดขึ้นที่ทุ่งนาเกษตรอินทรีย์ บ้านสร้างช้าง ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร